



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2553

บล็อกอินโดซื้อข้าวไทย 3 แสตัน "พงษ์ลาก"คว่า 8 หมื่นราคา 567\$

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานจัดซื้อข้าวอินโดนีเซีย หรือบล็อก ได้เซ็นสัญญาซื้อข้าวจากประเทศไทยไปแล้วประมาณ 280,000 ตัน โดยเป็นการซื้อข้าวขาว 5% ในลักษณะ G to G (รัฐบาลต่อรัฐบาล) สต็อกรัฐบาลปริมาณ 50,000 ตัน และซื้อจากภาคเอกชนไทย จำนวน 5 บริษัท ปริมาณ 230,000 ตัน ได้แก่บริษัท พงษ์ลาก จำกัด ปริมาณ 80,000 ตัน, บริษัท นครหลวงค้าข้าว ปริมาณ 40,000 ตัน, บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด ปริมาณ 40,000 ตัน, บริษัท ข้าวไชยพร จำกัด ปริมาณ 40,000 ตัน และบริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด ปริมาณ 30,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 158.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาก จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้เซ็นสัญญาขายข้าวขาว 5% ให้กับบล็อก ไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปริมาณ 80,000 ตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 567 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงมาก หากเทียบกับราคาดตลาดที่ 551 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องส่งมอบข้าวภายใน 1-2 เดือน เนื่องจากขณะนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวไปใช้อย่างเร่งด่วนในช่วงนี้ บริษัทจึงได้เริ่มส่งมอบข้าวทันที ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา

"เดิมบล็อกเสนอขอซื้อข้าวมา 500,000 ตัน กับรัฐบาลไทย แต่ได้ข้าวไป 50,000 ตัน จึงต้องมาซื้อเพิ่มจากภาคเอกชน เพราะในช่วง 1-2 เดือนนี้ อินโดนีเซียต้องการ ข้าวมาก จึงเป็นโอกาสของไทย เพราะหลังจากนี้ แนวโน้มความต้องการข้าวของ อินโดนีเซียอาจลดลงก็ได้ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม จะเริ่มมีผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดราวเดือนมีนาคม-เมษายน ประกอบกับอินเดียเริ่มส่งออกข้าวขาวให้บังกลาเทศ 500,000 ตัน ซึ่งถือเป็นการส่งออกขนาดใหญ่"

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย. 2553) ประเทศไทยส่งข้าวออกไปแล้ว จำนวน 7,972,068 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.37% จากปีก่อน ที่ส่งออกได้ 7,864,447 ตัน ส่วนตัวเลขการส่งข้าวไปยังตลาดอินโดนีเซีย ในช่วง 10 เดือนแรก มีปริมาณ 150,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 22.99% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หลังจากที่มีออเดอร์ลดใหญ่จากบล็อกเข้ามา อาจจะทำให้ตัวเลขการส่งออกข้าวทั้งปี 2553 มากกว่าเป้าหมายที่ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ 8.5-9 ล้านตัน

สำหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวปี 2554 คาดว่าปริมาณการส่งออกจะใกล้เคียงกับ ปีนี้ เนื่องจากยังต้องจับตาดูปัจจัยต่าง ๆ ต่อไป ทั้งเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่า ประเทศผู้ส่งออกข้าวอย่างเวียดนาม ที่หายไปจากตลาดในปีนี้เป็นอย่างไรในปีหน้า รวมทั้งกับพม่าและอินเดีย จะมีการส่งออกข้าวได้มากหรือไม่ ส่วนแนวโน้มราคาข้าว คาดว่าในไตรมาส 1/54 คงจะไม่ต่ำกว่า 500 เหรียญ/ตัน จากปัจจุบัน 520-530 เหรียญ/ตัน ข้าวหอมมะลิ คาดว่าราคาคงไม่ต่ำกว่า 1,000 เหรียญ/ตัน จากปัจจุบัน 1,200-1,300 เหรียญ/ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

สศก.ชี้ราคาสินค้าเกษตรปี 54 พุ่งอานิสงส์ความต้องการอาหารทั่วโลกขยับสูง

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ในปี 2554 คาดว่าการผลิตสินค้าเกษตรในภาพรวมจะดีขึ้น เนื่องจากกรณีน้ำท่วมหนักช่วงปลายปี 2553 ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

และขนาดใหญ่มีปริมาณเต็มพอที่จะรองรับการเพาะปลูกได้ทั้งปี ขณะที่ประเทศผู้ผลิตสินค้าอื่นยังไม่ฟื้นตัวจากภัยธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าปริมาณความต้องการอาหารของโลกในปี 2554 จะขยายตัวเพิ่ม ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยอยู่ในระดับสูง

"ปีนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร เช่น ภัยแล้งในช่วงต้นปี เกิดโรคระบาดในพืชเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งข้าวและมันสำปะหลัง จนช่วงปลายปีเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมทำให้ผลผลิตลดลง ขณะที่เงินบาทเริ่มแข็งค่าในไตรมาส 3 ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิด ปัจจัยเหล่านี้กระทบต่อภาคเกษตร คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคเกษตร (จีดีพี) ปี 2553 จะไม่ขยายตัว จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3%" นายอภิชาติกล่าว

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ตามรายการสินค้า ในส่วนของข้าว คาดว่าราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ในปี 2554 จะยังอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณการผลิต ส่งผลให้สต็อกข้าวของโลกลดลง อีกทั้ง อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและผลผลิตข้าวลดลง จึงยังคงมาตรการห้ามส่งออกข้าว

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2554 ปริมาณ 8.5-9 ล้านตัน ส่วนปีนี้จะส่งออกได้ตามเป้าหมายคือ 8.5 ล้านตัน ส่วนทิศทางราคาในปีหน้านั้นคาดว่าจะทรงตัวสูงแต่มีความผันผวนมาก จึงต้องเน้นการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพราะสินค้าข้าวถือเป็นสินค้าการเมือง เช่น รัฐกำหนดขายข้าวก็จะมีเสียงวิจารณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกันหากรัฐไม่ขายข้าวก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน ดังนั้นแนวทางการทำงานต้องหนักแน่น เพราะตระหนักว่าราคาข้าวโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

"ที่เชื่อว่าราคาข้าวปีหน้าจะทรงตัวในระดับสูง ดูจากปัจจัยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ส่วนความต้องการก็เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวดีชาวนาได้ประโยชน์แต่ในด้านผู้บริโภคก็ต้องดูแล เรามีสต็อกข้าวสำรองไว้ในประเทศจำนวนหนึ่งถ้าจำเป็นประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาข้าวรัฐบาลพร้อมเข้าไปดูแลทันที" นางพรทิวา กล่าว

ด้าน น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวปี 2551 เป็นปีที่ราคาข้าวพุ่งขึ้นสูงสุดและปีเดียวกันนี้ก็เป็นที่ราคาต่ำสุด เช่นเดียวกับปี 2553 ที่เมื่อต้นปีราคาข้าวขึ้นสูง แต่เมื่อกลางและปลายปีราคาปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นลักษณะการค้าข้าวโลก แต่คาดว่าปี 2554 ทิศทางราคาข้าวน่าจะใกล้เคียงกับปี 2553 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตันละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 1 แต่ในช่วงไตรมาสต่อไปยังประเมินยาก

ที่มา คมชัดลึก

ชานาเฮราคาข้าวจ่อขยับพรวด 10%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ราคาข้าวของไทยยังขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2553 ถึงช่วงไตรมาสแรกปี 2554 คาดว่าราคาเฉลี่ยเกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้น 5-10% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยปี 2553 ส่วนราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยทุกประเภทเพิ่มขึ้น 10% เช่นกัน ทั้งนี้ ราคาได้รับแรงหนุนจากความต้องการข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในเกณฑ์สูง รวมทั้งประเทศผู้นำเข้าหันมาซื้อข้าวจากไทย เนื่องจากเวียดนามงดลงนามสัญญาส่งออกข้าวคราว เป็นผลจากมีคำสั่งซื้อรอส่งมอบเต็มไปจนถึงช่วงไตรมาสแรกปี 2554

สำหรับภาวะอุทกภัยในช่วงปลายปี 2553 ทำให้ผลผลิตข้าวจะเสียหายโดยสิ้นเชิง 5-6 แสนตัน ข้าวเปลือก หรือ 3-3.6 แสนตันข้าวสาร คิดเป็น 1.5-1.8% ของผลผลิตข้าวชานาปี

อย่างไรก็ตาม คาดว่าความเสียหายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่งออก รวมทั้งยังสามารถปลูกทดแทนได้ในช่วงชานาปีสำหรับราคาหลังจากไตรมาสแรกต้องรอดูปริมาณผลผลิตข้าวชานาปีประมาณต้น

ไตรมาสถอง ซึ่งผลผลิตที่ออกมาดังกล่าวจะมีผลผลิตข้าวขาว และข้าวหอมปทุมธานี 1 เป็นหลัก คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 9.2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 12.2% ส่วนหนึ่งเนื่องจากการปลูกชดเชยข้าวนาปีที่เสียหายจากภาวะน้ำท่วม โดยจะกระทบต่อราคาข้าวขาว แต่คาดว่าราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวคาดว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่องไปจนถึงต้นไตรมาสสุดท้ายของปี 2554

แหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ราคาข้าวในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มการปรับสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตข้าวในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ เช่น ปากีสถาน อินเดีย และจีน มีแนวโน้มลดลงตามสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

“ราคาข้าวหอมมะลิที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกรและจูงใจให้ผลิตเพิ่มขึ้น” แหล่งข่าวเปิดเผย

ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรต้องวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายสต็อกข้าวและปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น สมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า ราคาข้าวหอมมะลิในประเทศมีราคาขายอยู่ที่ประมาณตันละ 1.35 หมื่นบาท

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ซี.พี.ทุ่มวิจัยปลูกข้าวระบบจีเอฟพี

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากข้าวตราฉัตรได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของตราสินค้า ด้วยรางวัล “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก” หรือ “Best Rice in the World” ประจำปี ค.ศ.2009 ควบคู่กับกลยุทธ์เชิงรุก Entertainment Marketing แล้ว เพื่อเป็นการขอบคุณพ่อแม่ พี่น้อง เกษตรกรชาวนาไทย ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างผลผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับสินค้าข้าวตราฉัตรด้วยดีเสมอมา และเพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้าวตราฉัตรได้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น

นายสุเมธเปิดเผยอีกว่า บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้จัดงานวันเก็บเกี่ยว (Harvest Day) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรจังหวัด นักวิชาการ และกลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการปลูกข้าวในโครงการนาร่องพื้นที่ 200 ไร่ ใน จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ข้าวเปลือกคุณภาพดีสอดคล้องต่อความต้องการของโรงสี

“ธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับชาวนา ฉะนั้นต้องพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นด้วย ซึ่งผลจากการศึกษาโครงการทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลให้เห็นกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่การปลูกจนถึงการขาย รวมไปถึงศึกษาปัญหาในการผลิตข้าวและหาแนวทางแก้ไขที่จะนำไปใช้ในการส่งเสริมและรับซื้อคืนข้าวเปลือกจากสมาชิกเกษตรกรของโรงสี อีกทั้งค้นหาคำตอบว่าการทำนาต่อไร่ ต้นทุนที่แท้จริงเป็นอย่างไร และจะอย่างไรให้อาชีพชาวนามั่นคงอย่างยั่งยืน” นายสุเมธกล่าว

ที่มา คมชัดลึก

กรมชลประทานวางแผนปลูกพืชฤดูแล้ง 13.27 ล้านไร่

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าวถึงแผนการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 53/54 ว่า ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 53 มีปริมาณทั้งสิ้น 55,101 ล้านลบ.ม. หรือ 75% ของอ่างเก็บน้ำทั้งหมดโดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 31,260 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 43% ซึ่งน้อยกว่าปี 52/53 ที่มีปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งหมด

อยู่ที่ 58,057 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 34,216 ล้านลบ.ม. ทั้งนี้ ในแผนบริหารจัดการน้ำทั้งหมดกรมชลฯได้สำรองน้ำไว้แล้ว 11,707 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป

ฉะนั้น ในปีนี้กรมชลประทานจึงวางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศได้ประมาณ 13.27 ล้านไร่ ประกอบด้วยข้าวนาปรัง 8.91 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 6.9 แสนไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง 7.9 แสนไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1.85 ล้านไร่ และพืชอื่นประมาณ 3 แสนไร่

โดยในส่วนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 23 จังหวัดนั้น กรมชลประทานได้วางแผนในการเพาะปลูกเพื่อชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาด้วย ปีนี้จึงกำหนดพื้นที่ เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ที่ 6.18 ล้านไร่ เป็นข้าวนาปรัง 5.21 ไร่ นอกนั้นเป็นพืชอื่นและบ่อปลา-บ่อกุ้ง โดยจะใช้น้ำสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทั้งสิ้น 8,500 ล้านลบ.ม.

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวย้ำว่า ในปีนี้เนื่องจากสภาพน้ำโดยรวมดี กรมจะสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเต็มที่ แต่ขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรชาวนาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา งดการทำนาปรังรอบสอง โดยเชื่อว่าจากประสบการณ์วิกฤติความแห้งแล้งในปีที่แล้วที่ไม่เชื่อคำเตือนมีการปลูกข้าวนาปรังกันในรอบสองกว่า 9 ล้านไร่ ส่งผลต่อปริมาณน้ำใน เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ทำให้ต้องเลื่อนการทำนาปีออกไปและเมื่อจะเกี่ยวข้าวก็มีปัญหาน้ำท่วมทำให้เสียหายมาก จึงคาดว่าในปีนี้นี้เกษตรกรจะเชื่อคำเตือนของทางราชการ ซึ่งในปีนี้นี้กรมชลฯยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำให้นาปรังรอบสอง ช้อนรอบวิกฤติปีที่แล้วอย่างแน่นอน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พ่อค้าจีนสั่งซื้อตรงหอมมะลิศรีสะเกษ

นางอุไร สุวรรณวงศ์ กงสุลไทยประจำประเทศจีน เปิดเผยว่า ได้นำคณะนักธุรกิจค้าข้าวจากประเทศจีน พบปะนายชัยณรงค์ กัญญา ประธานกรรมการ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ เพื่อซื้อข้าวหอมมะลิ โดยตรงไปจำหน่ายที่ประเทศจีน

นางอุไร กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มนักธุรกิจดังกล่าวสั่งซื้อข้าวหอมมะลิผ่านผู้ส่งออกชาวไทย แต่ประสบปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิของไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคชั้นสูงของชาวจีน ซึ่งแต่ละปีมีความต้องการสูงไม่ต่ำกว่า 2 แสนตัน และในอนาคตจะมีความต้องการเพิ่มสูงกวานี้

“ขณะนี้ข้าวหอมมะลิของไทยส่งออกไปจำหน่ายประเทศจีนได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ปัญหาคือพบว่ามีการปลอมปน ทำให้นักธุรกิจชาวจีนต้องมารับซื้อข้าวหอมมะลิจากมือเกษตรกรไทยโดยตรง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการปลอมปนเหมือนที่ผ่านมา” นางอุไร กล่าว

กงสุลไทยประจำประเทศจีน กล่าวต่อว่า สิ่งนี้นักธุรกิจชาวจีนต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือ รับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ๆ จากไทย โดยต้องมีการแพ็กกิงเป็นตราสัญลักษณ์ของไทยโดยตรง และที่สำคัญต้องมีข้อมูลระบุแหล่งผลิต การผลิต อายุของข้าว และอื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องระบุให้ผู้บริโภคทราบลงบนถุงข้าวเพื่อความมั่นใจ แต่ห้ามใช้สติ๊กเกอร์ปิดเพราะลอกออกได้ ทำให้นำข้าวชนิดอื่นปลอมปนง่าย

ก่อนหน้านี้ นายวุฒิพล หวังหลี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยทิพย์ ได้นำนายของ ลอเรนซ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซัน เอเยนซี บริษัทค้าข้าวรายใหญ่ในฮ่องกงพร้อมนักธุรกิจกว่า 30 คน เดินทางไปดูการผลิตข้าวหอมมะลิที่โรงสีเกษตรวิสัยเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และได้สั่งซื้อล็อตแรกไปแล้วจำนวน 1 หมื่นตัน เพื่อส่งขายตลาดเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ นักธุรกิจฮ่องกงได้มีคำสั่งซื้อข้าวโดยตรงจากแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เนื่องจากคุณภาพของข้าวหอมมะลิมีความอร่อยเหนือกว่าข้าวหอมมะลิในกลุ่มผู้ผลิตข้าวประเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ การที่นักธุรกิจฮ่องกงเข้ามาสั่งซื้อข้าวหอมมะลิโดยตรง ทำให้ข้าวหอมมะลิในท้องตลาด จ. อำนาจเจริญ มีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง และปีนี้ก็มีแนวโน้มที่ฮ่องกงจะเพิ่มกำลังรับซื้อขึ้นอีก เนื่องจากตลาดโลกยังต้องการอีกเป็นจำนวนมาก

นายชาญณรงค์ คณาเสน กรรมการผู้จัดการโรงสีเกษตรวิสัยเจริญ กล่าวว่า ปัจจุบันมียอดส่งข้าวไปขายในฮ่องกงไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นตันต่อปี แต่หลังจากนักธุรกิจฮ่องกงเดินทางมาดูกระบวนการผลิตถึงแหล่งเพาะปลูกอนาคตข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกสดใสอย่างแน่นอน เนื่องจากนักธุรกิจเหล่านี้มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ทั่วโลก

[ที่มา โพสต์ทูเดย์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-10 ธ.ค. 2553 มีจำนวน 180,436 ตัน มูลค่า 85.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 76,712 ตัน มูลค่า 30.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 10 ธ.ค. 2553 มีจำนวน 6.445 ล้านตัน มูลค่า 2.758 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 5.844 ล้านตัน มูลค่า 2.365 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาคมอาหารเวียดนาม คาดว่า ในเดือน ธ.ค. นี้ จะส่งออกข้าวประมาณ 400,000-450,000 ตัน และทั้งปีจะส่งออกได้ประมาณ 6.7-6.8 ล้านตัน สำหรับปีหน้านั้น คาดว่าจะส่งออกประมาณ 5.5-6 ล้านตัน เพราะคาดว่าสต็อกข้าวที่เหลือจากปีนี้จะเหลือประมาณ 500,000 ตัน ขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมามีสต็อกปลายปีถึง 1.4 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าในปีหน้าการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาจะลดลง

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมามีเวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 431,279 ตัน แบ่งตามชนิดข้าวดังนี้ ข้าวขาว 5% จำนวน 122,991 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 8,600 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 195,662 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 14,138 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 56,950 ตัน ข้าวเหนียว 13,926 ตัน และข้าวหอม (Jasmine) จำนวน 19,102 ตัน โดยส่งไปยังภูมิภาคเอเชียจำนวน 282,799 ตัน แอฟริกาจำนวน 99,392 ตัน อเมริกาจำนวน 30,859 ตัน เป็นต้น

สมาคมอาหารเวียดนาม คาดหมายว่าในปีหน้า การส่งออกข้าวมีทิศทางที่สดใสหลังจากที่มีสัญญาณที่ดีในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า ประกอบกับในปีนี้นิวเวียดนามได้มีการปรับราคาส่งออกขึ้นต่ำขึ้นถึง 6 ครั้ง และคาดว่าในอีก 18 เดือนข้างหน้าอาจจะมีการปรับขึ้นอีก 3 ครั้ง

วงการค้าข้าว ระบุว่า การที่อินโดนีเซียออกมาซื้อข้าวจำนวนกว่า 825,000 ตัน จากเวียดนามและไทยนั้น ได้ส่งผลให้ราคาข้าวในช่วงปลายปียังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากก่อนหน้านี้อินโดนีเซียประสบปัญหาขาดแคลนข้าวที่จะต้องสำรองไว้ในคลังของ Bulog เพราะไม่สามารถจัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศได้ ขณะที่ราคาข้าวในประเทศอยู่ในระดับที่สูงถึง 760 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยในตลาดโลก

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินเดีย

รัฐบาลกำหนดเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกในปีการผลิต 2010/11 ไว้ที่ 102 ล้านตัน แบ่งเป็นผลผลิตจากฤดูหลัก (Kharif crop) จำนวน 87 ล้านตัน และฤดูรอง (Rabi crop) จำนวน 15 ล้านตัน

ในขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) พยากรณ์ว่าในปีการผลิต 2010/11 ผลผลิตข้าวของอินเดียจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 95 ล้านตันข้าวสาร

ทางการรายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The Central Pool) ณ วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา มีปริมาณ 23.173 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีปริมาณ 21.6 ล้านตัน ซึ่งผลสืบเนื่องจากในช่วง 2 ปีการผลิตที่ผ่านมา (2008/09 และ 2009/10) รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้มากเป็นประวัติการณ์ถึง 33.7 และ 31.5 ล้านตัน ตามลำดับ

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (REAP) ตั้งเป้าส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2010/11 ไว้ที่ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเป้าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยในช่วง 4 เดือนของปีงบประมาณ (ก.ค.-ต.ค.) ปากีสถานส่งออกข้าวแล้ว 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 17%

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

มีรายงานว่า บังคลาเทศได้แสดงความสนใจที่จะซื้อข้าวหนึ่งจำนวน 100,000 ตัน จากปากีสถาน โดยการเจรจาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ โดยที่ทางปากีสถานจะจัดหาข้าวให้โดยผ่านหน่วยงาน TCP (Trading Corporation of Pakistan) ของรัฐบาล และจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (Rice Exporters Association of Pakistan; Reap) แห่งละ 50,000 ตัน ทั้งนี้ คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะเจรจาในเรื่องของราคาที่จะซื้อขายในเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่า การเจรจาดังกล่าวอาจไม่แน่นอน เพราะบังคลาเทศเสนอที่จะซื้อข้าวหนึ่งในราคาประมาณ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวของปากีสถานอยู่ที่ประมาณ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาว (White Rice (Atap)) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอลงในวันที่ 26 ธ.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศ ณ วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา มีจำนวน 3.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.96 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.15 ล้านตัน เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ แบ่งเป็นข้าวที่อยู่ในครัวเรือนประชาชน (Households) ประมาณ 1.28 ล้านตัน อยู่ในคลังเก็บสินค้าของเอกชน (commercial warehouses) ประมาณ 693,000 ตัน ส่วนที่เหลือประมาณ 1.82 ล้านตัน อยู่ในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ซึ่งข้าวปริมาณดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศประมาณ 111 วัน (มากกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าให้มีสต็อกสำรอง 90 วัน)

ที่มา Riceonline.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานว่า ได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 63,000 ตัน จากการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยจะซื้อข้าวจากสหรัฐจำนวน 26,000 ตัน และจากประเทศไทยจำนวน 25,000 ตัน ส่วนที่เหลือจะซื้อจากออสเตรเลีย

ที่มา Riceonline.com

จีน

โฆษกประจำกระทรวงเกษตรของจีน เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวว่า ผลผลิตธัญพืชและปริมาณการเก็บเกี่ยวต่อพื้นที่โดยเฉลี่ยของจีนทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2553 ในขณะที่เดียวกัน พื้นที่การเพาะปลูกเมล็ดพืชเพื่อสกัดน้ำมันของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และปริมาณการผลิตน้ำมันสำหรับบริโภคยังอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตรของจีน คาดว่า ผลผลิตข้าวโพดและข้าวของจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ โดยผลผลิตข้าวโพดอาจเพิ่มสู่ระดับ 8.5 ล้านตันในปีนี้ ส่วนปริมาณผลผลิตข้าวจะสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 4 ล้านตัน

กรมอุตุนิยมวิทยาของจีน รายงานว่า ภาวะภัยแล้งยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแก่พื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูหนาวของจีน โดยคาดว่า พื้นที่เพาะปลูกในมณฑลเหอหนาน อันฮุย ซานตง และ เหอเป่ย์ จะไม่มีฝนตกลงในช่วงอีก 10 วันข้างหน้า

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) พยากรณ์ว่าในปีการผลิต 2010/11 ผลผลิตข้าวของจีนจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 139.3 ล้านตัน เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมาว่าจะจัดการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (30 000 MT +/- 5% IN MINIMUM) โดยกำหนดจะเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 21 ส.ค. และข้อเสนอต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 28 ธ.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนธันวาคม 2553 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นน่าจะมีจำนวน 452.41 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 441.23 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 95 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศจีน สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย บราซิล บังกลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.35 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศปากีสถาน เกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านกรับริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 452.97 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 437.59 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 95.32 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 94.76 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7.45 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2552/53 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.65 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.28 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 29.88 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 2.0 ล้านตัน ตามด้วยไนจีเรียจำนวน 1.9 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.3 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.2 ล้านตัน อิรักจำนวน

1.15 ล้านตัน และมาเลเซียจำนวน 1.02 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออก 2.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 2.65 ล้านตันข้าวสาร หลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนสหรัฐนั้นคาดว่าจะในปี 2552/53 จะส่งออก 3.525 ล้านตันข้าวสาร และในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 3.55 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะในปี 2552/53 จะส่งออก 6.5 ล้านตันข้าวสาร และในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 5.8 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 9.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่คาดว่าจะส่งออก 8.5 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชาคาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.5 และ 0.85 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา USDA

